

Trụ sở Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm do Virus Corona chủng mới

Hội nghị lần thứ 59

Thông điệp từ thống đốc (Ngày 14 tháng 7 năm 2022)

Ngày hôm qua, số lượng người nhiễm bệnh trong tỉnh là 597 người, tính đến thời điểm hiện tại đây là kỉ lục cao nhất (cao hơn so với kỉ lục trước là 556 người), tình hình nhiễm bệnh trong tỉnh tăng một cách nhanh chóng.

Số lượng người nhiễm được xác nhận là cao nhất từ trước tới giờ ở nhiều khu vực trên toàn quốc. Từ tình trạng nhiễm bệnh của tỉnh và của toàn nước chúng tôi lo ngại rằng tình trạng dịch bệnh sẽ tăng thêm trong thời gian tới.

Dựa vào tình hình đó, tỉnh đang tăng cường hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế như tăng số lượng giường, hợp tác với các cơ sở y tế và củng cố hệ thống y tế chung bằng cách tăng số lượng nhân viên hỗ trợ cho các trụ sở hỗ trợ trung tâm y tế và các trung tâm y tế.

Chúng tôi nghĩ rằng sẽ có người lo lắng về tình trạng số lượng ca nhiễm tăng vọt, thế nhưng hiện tại bên tỉnh đã có một hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và hệ thống khám bệnh được thiết lập tốt thế nên những người có triệu chứng sẽ sớm được chẩn đoán và những người có lo lắng về nhiễm dịch thì hãy đi khám.

Ngoài ra, hãy thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch như vệ sinh tay, thông gió và đeo khẩu trang tùy theo trường hợp.

Muốn bạn có nguyện vọng tiêm vắc xin thì hãy tiêm càng sớm càng tốt. Đặc biệt đối với thể hệ trẻ, chúng tôi mong các bạn sẽ tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình cũng như là người thân xung quanh.

Dựa vào tình hình đóng cửa của các cơ sở giáo dục, nhà trẻ mà chúng tôi mong tất cả các cơ sở doanh nghiệp sẽ tạo ra môi trường để phụ huynh có thể dễ dàng nghỉ phép trong các tình huống đó.

Các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động cần thiết để bảo đảm sự ổn định cuộc sống của mọi người dân trong tỉnh được yêu cầu kiểm tra kế hoạch liên tục kinh doanh (BCP) và thiết lập một hệ thống cho phép họ tiếp tục việc kinh doanh.

Chúng tôi mong mọi người dân trong tỉnh thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch cơ bản, đồng thời tiêm vắc xin và xét nghiệm trước khi về nhà, đi du lịch hay tham gia các sự kiện để thực hiện các hoạt động xã hội và kinh tế.